



Trong quý đầu tiên trường hoạt động, Trường Tiểu học Booth sẽ tổ chức cuộc họp thường niên cho tất cả phụ huynh có con tham gia Chương trình Toàn trường Title I. Phụ huynh được thông báo về cuộc họp thông qua (1) thông báo gửi về nhà thông qua học sinh; (2) trang web của trường;

(3) Trang Facebook gian hàng. Các chủ đề sẽ được thảo luận tại cuộc họp năm nay là:

- Kế hoạch cải tiến liên tục
- Giải thích về chương trình giảng dạy của trường và các tiêu chuẩn nội dung của tiểu bang
- Chương trình và sự tham gia của Tiêu đề I, các dịch vụ của nó và các quyền của phụ huynh bao gồm những điều sau:
- Thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh
- Trung tâm nguồn lực dành cho phụ huynh
- Khảo sát dành cho phụ huynh
- Yêu cầu bằng cấp của giáo viên của con bạn
- Thông báo của giáo viên không đạt tiêu chuẩn cao
- Quy trình để tất cả phụ huynh theo Tiêu đề I có thể tham gia vào Khoản dành riêng 1%
- Tiêu đề LEA tối đa dự định
- Các sửa đổi của compact
- LEA và Kế hoạch tham gia của phụ huynh tại trường
- Đánh giá hàng năm về Kế hoạch tham gia của phụ huynh LEA

1. Ban lãnh đạo và nhân viên của Trường Tiểu học Booth có niềm tin mãnh liệt vào tầm quan trọng của sự tham gia của phụ huynh và do đó đã đưa ra các biện pháp để tổ chức các cuộc họp phụ huynh theo lịch trình linh hoạt. Cuộc họp thường niên của chúng tôi dành cho phụ huynh của những trẻ tham gia sẽ được tổ chức trong quý đầu tiên của năm học. Các hội thảo Ngày nuôi dạy con cái toàn tiểu bang sẽ được tổ chức trong suốt ngày học. Các nguồn lực và thông tin dành cho phụ huynh có sẵn tại Trung tâm Nguồn lực dành cho Phụ huynh. Phụ huynh có thể gọi điện để sắp xếp gặp người điều phối để xem tài liệu dành cho phụ huynh từ trung tâm nguồn lực dành cho phụ huynh trong giờ học và trước hoặc sau giờ học.

2. Trường Tiểu học Booth tin tưởng vào việc thu hút sự tham gia của phụ huynh vào tất cả các khía cạnh của chương trình Tiêu đề I toàn trường. Chúng tôi có đại diện phụ huynh trong ủy ban Kế hoạch Cải tiến Liên tục, họ là những người tham gia tích cực vào việc phát triển CIP. Chúng tôi cũng có Hội đồng Tư vấn Phụ huynh tích cực đưa ra các khuyến nghị về việc chi tiêu Quỹ Nuôi dạy Con cái Tiêu đề I và đánh giá/đánh giá các thỏa thuận dành cho phụ huynh và chính sách về sự tham gia của phụ huynh đối với trường học của chúng tôi. Phụ huynh có thể truy cập Kế hoạch Cải tiến Liên tục (CIP) thông qua trang web của Trường Tiểu học Booth. Một bản sao của CIP cũng có sẵn để phụ huynh xem xét tại Trung tâm Nuôi dạy Con cái. Đối với Kế hoạch tham gia của phụ huynh, tất cả phụ huynh được khuyến khích hoàn thành bản khảo sát trực tuyến dành cho phụ huynh để lấy ý kiến đóng góp về các hoạt động, đào tạo và tài liệu mà nhà trường sẽ cung cấp cho phụ huynh trong năm học tới. Phụ huynh được mời hoàn thành các cuộc khảo sát trên máy tính ở Trung tâm Nguồn lực dành cho Phụ huynh hoặc trên ipad tại các sự kiện của trường. Hàng năm, kế hoạch toàn trường, bao gồm cả kế hoạch tham gia của phụ huynh đều được xem xét và đánh giá. Kết quả khảo sát dành cho phụ huynh được Hội đồng Cố vấn Phụ huynh (PAC) và ủy ban CIP xem xét và được sử dụng để xác định những thay đổi cần thiết.

3. Trường Tiểu học Booth sử dụng quỹ tham gia của phụ huynh để mua tất cả tài liệu và đồ dùng trong trung tâm nguồn lực dành cho phụ huynh của trường chúng tôi, bao gồm sách và phần mềm luyện thi GED. Quỹ nuôi dạy con cái trước đây đã được sử dụng để mua máy tính và iPad cho Trung tâm Nguồn lực Phụ huynh. Quỹ nuôi dạy con cái cũng được sử dụng để mua giấy dùng để in các bản tin hàng tuần dành cho phụ huynh và các thông tin/thông báo quan trọng khác dành cho phụ huynh được gửi về nhà cho phụ huynh. Sách bài tập dành cho phụ huynh/con của Summer Counts tiếp tục là một nguồn tài nguyên hữu ích. Các giáo viên đứng lớp và giáo viên Can thiệp cung cấp cho phụ huynh những hướng dẫn để hỗ trợ con mình sử dụng hiệu quả sách bài tập Summer Counts. Nhiều phụ huynh đã mua sách Summer Counts để cho con sử dụng trong năm học bình thường và sử dụng trong những tháng hè. Trong năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Booth được phân bổ \$2,346 vào quỹ Nuôi dạy Con cái Tiêu đề I. Hội đồng Tư vấn Phụ huynh (PAC) khuyến nghị sử dụng quỹ Nuôi dạy Con cái Tiêu đề I để mua tài liệu cho Phụ huynh phù hợp với Kế hoạch Cải tiến Liên tục của Booth. Cụ thể, chúng tôi sẽ mua các tập tài liệu giao tiếp và mua tài liệu hỗ trợ phụ huynh khi họ làm việc với con mình về khả năng đọc trôi chảy, đọc trôi chảy, đọc từ vựng và hiểu cũng như khả năng toán trôi chảy.

Tại cuộc họp phụ huynh thường niên vào đầu năm học, Trường Tiểu học Booth sẽ tổ chức một cuộc họp chung để trình bày thông tin về chương trình Title I, chương trình giảng dạy và các hình thức đánh giá học tập được sử dụng. Phụ huynh sẽ tìm hiểu về chương trình Title I và các môn học sau đây được giảng dạy: đọc, toán, ngôn ngữ, khoa học, nghiên cứu xã hội, thể dục, nghệ thuật, âm nhạc và khoa học máy tính. Họ cũng sẽ tìm hiểu về cách lên lịch họp phụ huynh-giáo viên và cách họ có thể tham gia vào các quyết định liên quan đến việc giáo dục con mình. Phụ huynh sẽ được cấp một bản sao sổ tay dành cho phụ huynh, trong đó có thông tin chi tiết hơn về các chủ đề này và bản sao dự thảo kế hoạch tham gia của phụ huynh Booth cho năm học mới. Phụ huynh sẽ có cơ hội đưa ra những đề xuất liên quan đến kế hoạch tham gia của phụ huynh Booth vào thời điểm này. Ngay sau cuộc họp phụ huynh Title I, phụ huynh được khuyến khích đến thăm lớp học của con mình, nơi giáo viên lớp của con họ sẽ cung cấp thông tin cụ thể về cấp lớp.

Thông qua nỗ lực phối hợp của các nhân viên nhà trường và Hội đồng Cố vấn Phụ huynh Tiểu học Booth, Trường Tiểu học Booth đã sửa đổi khế ước giữa nhà trường và phụ huynh vào tháng 5 năm 2023. Tất cả các phụ huynh chưa ký khế ước 2023-2024 sẽ được cấp một bản sao khế ước mới gọn nhẹ tại cuộc họp phụ huynh Title I hàng năm của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ được giải thích cho phụ huynh và họ sẽ được yêu cầu ký và cam kết hợp tác với nhà trường và con mình để đảm bảo rằng con họ thành công ở trường. Các thỏa thuận này sẽ được thảo luận với các giáo viên tại các cuộc họp của khoa. Mỗi giáo viên sẽ có trách nhiệm giải thích bản thỏa thuận cho học sinh và lấy chữ ký của học sinh. Các giáo viên sẽ cất giữ các tập tài liệu này trong lớp học của mình để sử dụng trong các buổi họp phụ huynh-giáo viên và/hoặc học sinh-giáo viên.

Sau khi kế hoạch được hoàn thiện và phê duyệt, nếu phụ huynh nhận thấy kế hoạch không đạt yêu cầu, họ có quyền gửi mối quan ngại của mình bằng văn bản cho nhà trường và nhà trường sẽ gửi mối quan ngại của họ lên văn phòng trung tâm. Phụ huynh Trường Tiểu học Booth cũng có thể yêu cầu một cuộc họp với hiệu trưởng và/hoặc giáo viên can thiệp để thảo luận những lo ngại về Kế hoạch Cải tiến Liên tục. Các mối quan ngại sẽ được giải quyết và phụ huynh sẽ được thông báo về ngày diễn ra cuộc họp PAC tiếp theo. Trong cuộc họp PAC, các mối quan ngại có thể được giải quyết với nhóm và các mối quan ngại có thể được giải quyết.

Nhân viên Trường Tiểu học Booth tin rằng phụ huynh và cộng đồng nên trở thành đối tác bình đẳng trong việc giáo dục con em mình. Trường Tiểu học Booth sẽ thực hiện được phần lớn điều này thông qua cuộc họp phụ huynh hàng năm được tổ chức vào đầu năm học. Khi đó, phụ huynh sẽ nhận được thông tin tổng quan về các tiêu chuẩn nội dung học tập của tiểu bang, tiêu chuẩn thành tích học tập và các bài đánh giá. Ngoài ra, sẽ có lời giải thích về Tiêu đề I, các dịch vụ sẽ được cung cấp và cách phụ huynh có quyền tham gia vào việc giáo dục con cái của họ. Người điều phối cũng sẽ thông báo cho phụ huynh về các tài liệu từ Trung tâm Nguồn lực dành cho Phụ huynh để làm việc với con họ ở nhà.

Để đảm bảo sự tham gia hiệu quả của phụ huynh và hỗ trợ sự hợp tác giữa Trường Tiểu học Booth, phụ huynh và cộng đồng nhằm cải thiện thành tích học tập của học sinh, Trường Tiểu học Booth sẽ cung cấp các lớp nuôi dạy con cái vào Ngày Nuôi dạy Con cái Toàn Tiểu bang về nhiều chủ đề khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đọc sách cùng con, con bạn, tạo môi trường học tập tại nhà, các mẹo kiểm tra và làm bài tập về nhà. Nhiều nguồn tài liệu khác nhau có sẵn tại trung tâm tài nguyên dành cho phụ huynh của chúng tôi. Những tài nguyên này bao gồm các tập sách thông tin để giúp con bạn học đọc và làm toán ở nhà, Từ điển Bài tập về nhà dành cho Phụ huynh (có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Campuchia và tiếng Tây Ban Nha), sách nâng cao vốn từ vựng, mẹo và chiến lược đọc, gói hoạt động toán học, mẹo làm bài tập về nhà, Đếm mùa hè sách bài tập dành cho phụ huynh/học sinh và đồ dùng để làm tài liệu học tập cá nhân. Tất cả các tài liệu nuôi dạy con cái đều được lựa chọn cẩn thận để phù hợp với các mục tiêu đã xác định của trường chúng tôi. Các tài liệu thực hành môn đọc và toán bao gồm các trò chơi hấp dẫn dành cho gia đình, thẻ ghi nhớ, các thao tác toán học, từ vựng điện tử cầm tay và trò chơi toán học cũng như các hoạt động khác có sẵn để tất cả phụ huynh Title I xem bất cứ lúc nào trong ngày học bình thường và trước hoặc sau giờ học theo lịch hẹn.

Trường Tiểu học Booth sẽ tiếp tục làm việc với các giáo viên của mình thông qua các buổi họp tại chỗ, các cuộc họp của khoa và các cuộc họp cấp lớp tập trung vào việc hiểu tầm quan trọng của sự tham gia của phụ huynh và sự hiểu biết rằng phụ huynh là đối tác. Tất cả các nhân viên phải chào đón phụ huynh đến trường khi thích hợp và làm việc với người điều phối của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh đối với con cái họ. Phụ huynh sẽ được nhắc nhở định kỳ về các tài liệu có sẵn trong trung tâm nguồn lực dành cho phụ huynh thông qua bản tin dành cho phụ huynh hàng tuần, trang truyền thông và trang Schoology.

Trường Tiểu học Booth điều phối Chương trình có sự tham gia của phụ huynh cho tất cả phụ huynh thông qua Trung tâm nguồn lực dành cho phụ huynh hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh. Chúng tôi hiện có 30 học sinh ELL và nhiều phụ huynh trong số này đang tích cực tham gia vào các hoạt động nuôi dạy con cái của chúng tôi. Chúng tôi có một giáo viên EL bán thời gian. Chúng tôi có 6 sinh viên nhập cư được xác định. Nhiều phụ huynh trong số này cũng tích cực tham gia vào các hoạt động nuôi dạy con cái của chúng tôi. Tài liệu dành cho người di cư có sẵn để kiểm tra tại Trung tâm Nguồn lực Tiêu đề I. Cha mẹ di cư và/hoặc cha mẹ EL được mời phục vụ trong ủy ban CIP Tiểu học Booth và trong Hội đồng Cố vấn Phụ huynh. Học sinh nhập cư và EL được cung cấp cơ hội học tập kéo dài ngày thông qua chương trình dạy kèm Title I. Sự trung thực trong việc thực hiện kế hoạch CIP của chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các hoạt động dạy kèm đều phù hợp với cả tiêu chuẩn nội dung và mục tiêu tham gia của phụ huynh.

Phụ huynh sẽ được khuyến khích tham dự với tư cách là người tham gia đầy đủ trong các cuộc họp CIP của trường, bao gồm các cuộc họp tập trung vào việc lập kế hoạch, phát triển, giám sát và đánh giá kế hoạch cải tiến của trường. Phụ huynh sẽ được khuyến khích làm thành viên của Ủy ban Tư vấn Phụ huynh cấp học khu và cấp trường. Phụ huynh sẽ được khuyến khích làm tình nguyện viên cho trường, làm tình nguyện viên cá nhân hoặc là thành viên của một nhóm phụ huynh tình nguyện lớn hơn. Phụ huynh sẽ tham gia vào các Hội nghị Hợp tác giữa Phụ huynh-Giáo viên-Học sinh. Hỗ trợ nuôi dạy con cái sẽ được cung cấp thông qua các hoạt động/chương trình Ngày Tham gia của Phụ huynh Toàn Tiểu bang. Nhà trường/cố vấn/hiệu trưởng cũng sẽ hỗ trợ phụ huynh liên quan đến các nhu cầu cụ thể của gia đình về việc đảm bảo trải nghiệm học tập tích cực cho tất cả học sinh. Hỗ trợ có thể bao gồm việc "kết nối" cha mẹ với các dịch vụ xã hội, tâm thần và sức khỏe.

Trường Tiểu học Booth nỗ lực hết sức để làm việc với phụ huynh nhằm đáp ứng các yêu cầu của họ liên quan đến việc tham gia vào việc giáo dục con em họ. Trường Tiểu học Booth tạo cơ hội cho phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế và phụ huynh khuyết tật tham gia. Chúng tôi sử dụng các bản dịch TransACT được cung cấp thông qua MCPSS. Các thông dịch viên từ Khoa EL được sử dụng cho các cuộc họp phụ huynh khi cần thiết. Lúc này, trường tiểu học Booth có 6 học sinh nhập cư. Nguồn lực dành cho cha mẹ di cư có sẵn. Những tài nguyên này bao gồm các tài liệu để làm việc với con bạn ở nhà và phần mềm Rosetta Stone để học tiếng Anh. Mọi nỗ lực được thực hiện để hỗ trợ các bậc cha mẹ khuyết tật. Trường Tiểu học Booth là một tòa nhà dành cho người khuyết tật.